



TENESHIA HUDSPETH

COUNTY CLERK

Recording the Major Events of Your Life

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 21 Tháng 9, 2023

Liên Lạc: Rosio Torres-Segura
rosio.torres-segura@cco.hctx.net

Nha Hành Chánh Quận Harris Vừa Hoàn Tất Việc Kiểm Tra Logic và Chính Xác Trước Các Cuộc Bầu Cử Ngày 7 Tháng 11

(HOUSTON, TX) – Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris (HCCO) vừa hoàn tất việc kiểm tra Logic và Chính Xác (L&A) trong tuần này để chuẩn bị cho Các Cuộc Tổng Tuyển Cử và Bầu Cử Đặc Biệt Kết Hợp vào Ngày 7 Tháng 11. Việc kiểm tra L&A là một thủ tục “bầu cử giả” trước bầu cử để bảo đảm các thiết bị bầu cử và các lá phiếu được ghi lại và các kết quả của thiết bị bảng tự động một cách chính xác. Bà Teneshia Hudspeth, Giám Đốc Nha Hành Chánh đã tổ chức một cuộc họp báo vào đầu tuần này để giải thích về quá trình đó.

Giám Đốc Nha Hành Chánh, bà Hudspeth nói “Các cuộc kiểm tra Logic và chính xác được yêu cầu bởi luật pháp tiểu bang. Các cuộc kiểm tra này xác nhận rằng tất cả các máy bầu phiếu đang hoạt động bình thường và đếm các phiếu bầu một cách chính xác.” “Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng các loại lá phiếu bầu khác nhau đã sẵn sàng để phát hành.” Các đại diện của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã có mặt và quan sát toàn bộ quá trình.

Tuần trước, Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris và các tổ chức chính trị đã chứng minh tiêu đề cuộc bầu cử, các cuộc tranh cử, tên các ứng cử viên, ngôn ngữ các dự luật, âm thanh, các phân khu bầu cử, và các loại lá phiếu bầu để bảo đảm tất cả các thành phần được chính xác. Có hơn bốn mươi khu vực pháp lý sẽ có các cuộc tranh cử trên lá phiếu, từ các tu chính án hiến pháp trên toàn tiểu bang đến các cơ quan tiện ích địa phương.

Giám Đốc Nha Hành Chánh, bà Hudspeth nói thêm, “Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và phương châm của chúng tôi là chính xác hơn tốc độ”. “Chúng tôi phải báo cáo độ chính xác 100% cho Tổng Trưởng Tiểu Bang trong tất cả các buổi kiểm tra trước khi tiến hành kế hoạch bầu cử.”

Bắt đầu từ tuần tới, các cử tri có thể truy cập www.HarrisVotes.com để xem các cuộc tranh cử và các ứng cử viên sẽ có tên trên lá phiếu của họ.

Hạn chót để ghi danh đi bầu cho cuộc bầu cử này là Ngày 10 Tháng 10. Bầu cử sớm bắt đầu vào Ngày 23 Tháng 10 và kéo dài đến Ngày 3 Tháng 11. Ngày Bầu Cử là Ngày 7 Tháng 11.

Quý vị có thể tìm thông tin bầu cử tại www.harrisvotes.com. Để biết thêm các thông tin và các cập nhật, hãy theo dõi chúng tôi trên truyền thông xã hội tại @HarrisCoTxClerk and @HarrisVotes.

###



Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, bà Teneshia Hudspeth đang giải thích về quá trình kiểm tra Logic và Chính Xác tại Trung Tâm Công Nghệ và Lưu Trữ Thiết Bị Bầu Cử.



Các nhân viên bầu cử đang xem lại các lá phiếu trong quá trình Kiểm Tra Logic và Chính Xác tại Trung Tâm Công Nghệ và Lưu Trữ Thiết Bị Bầu Cử.